

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลงานตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๕๖

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อผลงาน
๑	นายมานิตย์ มงคลชื่น	การส่งเสริมและการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
๒	นางสาวอาภากร ว่องเขตกร	การพัฒนาและขยายเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๓	นางวันดี หุ่นเจริญ	การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มี คุณภาพของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
๔	นายเฉลิมพล เนียมสกุล	การประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี
๕	นายสรราชัย ชอบพิมาย	กลยุทธ์การจัดโครงการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ระดับ ๒
๖	นายสุวิทย์ ทางชั้น	โครงการฝึกอบรมโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย ให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น
๗	นายวิทมนต์ ทองชุม	โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน เสรีปี ๒๕๕๘
๘	นายนิพนธ์ พัฒชนะ	การฝึกอบรมระบบการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
๙	นางสาวสุนันทา จิตติวัฒน์	โครงการ ๙ พฤติกรรม ๙ ความสำเร็จ
๑๐	นางจิวรรณ สุตสุนทร	การศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
๑๑	ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์	การบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงานกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับสถานประกอบการใน จังหวัดนครนายก กรณีศึกษา : การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อผลงาน
๑๒	นายชัยชนะ เดชแพ	การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ
๑๓	นายสมชาติ สุภารี	โครงการความร่วมมือ (MOU) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามข้อตกลงของสถานประกอบการกับกิจการบริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มุกดาหาร โมเดล)
๑๔	นางสาวกุลวดี ยาคี	การจัดการ KM ในสำนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๕	นางชมพร โล่ห์วัชรินทร์	ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (English for DSD Government Officers and Staff)
๑๖	นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด	กลยุทธ์การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗	นางทิพาพรรณ ไทยมี	การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทำงาน
๑๘	นางจุฬาลักษณ์ วงศ์ปรีชากร	การพัฒนาการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพด้านการให้บริการเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)